



ข่าวสำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
361 ถนนนันทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี



สายด่วน ป.ป.ช.
1205
www.nacc.go.th

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต

รวมพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561 - 2564)

วันที่ 3 กันยายน 2564

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผล STRONG-องค์กรพอเพียงต้านทุจริต (สถาบันอุดมศึกษา) ภายใต้โครงการ STRONG-องค์กรพอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนด้านทุจริต (สสร.) นำโดย นางแก้วตา ชัยมะโน ผู้อำนวยการ สสร. จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผล STRONG-องค์กรพอเพียงต้านทุจริต (สถาบันอุดมศึกษา) ภายใต้โครงการ STRONG-องค์กรพอเพียงต้านทุจริต ในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหาร และบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา ที่เข้าร่วมขยายผลภายในองค์กร จำนวน 11 หน่วยงาน คือ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ได้แก่ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้แก่ มหาวิทยาลัยสยาม

การดำเนินกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การสร้างองค์กรพอเพียงต้านทุจริต แนวคิดสู่ความโปร่งใสไร้สินบน” โดย รศ.ดร. มาณี ไชยธีรานุวัฒน์ศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. จากนั้นเป็นการอภิปรายและแบ่งกลุ่มย่อย หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพโค้ช สู่การขยายผลองค์กรพอเพียงต้านทุจริต” โดยนาย นิพัทธ์ กานตอัมพร ผู้อำนวยการสถาบันเมธาฟอร์ม และคณะ ซึ่งเป็นวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการพัฒนาโค้ชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในองค์กร และการบรรยายให้ความรู้ เรื่องการประยุกต์ใช้โมเดล STRONG กับการขับเคลื่อน STRONG-องค์กรพอเพียงต้านทุจริต โดยนายณัฐปกรณ์ ประเสริฐสุข เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ จากนั้นเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน การจัดตั้งชมรมซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรชมรม STRONG สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และชมรม STRONG สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเป็นองค์กรต้นแบบประเภทองค์กรภาครัฐ และเปิดเวทีแสดงความคิดเห็น จากสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประเด็นการจัดตั้งชมรม STRONG ภายในมหาวิทยาลัย ใน 2 ระดับ คือ 1) ชมรม STRONG ระดับบุคลากรมหาวิทยาลัย และ 2) ชมรม STRONG ระดับนิสิตนักศึกษา ตลอดจนการขยายผลผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษา

สำหรับกิจกรรมการขยายผล STRONG-องค์กรพอเพียงต้านทุจริต (สถาบันอุดมศึกษา) มุ่งเน้น การขับเคลื่อนแนวคิดตามโมเดล STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างความโปร่งใส ไร้การทุจริตภายในองค์กร โดยสำนักงาน ป.ป.ช. สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษา จัดตั้งชมรม STRONG เพื่อดำเนิน กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรม ร่วมกันดูแลองค์กรให้มีการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ปลอดจากสินบน การทุจริต